



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, *Cấp Cao, Chủ Tịch Hội Đồng*  
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*  
 Bà Anna Hill  
 Bà Whitney McGinniss  
 Bà Allyson Gevertz  
 Bà Vickie B. Turner  
 Tiến Sĩ Joyce Morley

## PHÁT HÀNH NGAY

15 Tháng Mười Một, 2023

## Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*

678-481-4110

Carla Parker

404-734-1717

## **Tin Chính Thức: DCSD Triển Khai Chương Trình Nội Trú Dành Cho Giáo Viên IGNITE Của DeKalb để Bồi Dưỡng Thế Hệ Các Nhà Giáo Dục Chuyển Đổi Kế Tiếp**

*Các ứng viên đăng ký vào Khóa Học Đầu Tiên gồm 50 Người Đang Được Tiếp Nhận*

(STONE MOUNTAIN, GA) - Hôm nay, DeKalb County School District (DCSD) thông báo triển khai chính thức Chương Trình Nội Trú Dành Cho Giáo Viên IGNITE Của DeKalb, đây là một sáng kiến mang dấu ấn của Tổng Giám Đốc, Tiến Sĩ Devon Q. Horton nhằm giải quyết nhu cầu quan trọng cho các nhà giáo dục có trình độ trong học khu.

Chương Trình Nội Trú Dành Cho Giáo Viên IGNITE (Truyền Cảm Hứng Cao Quý-*Inspiring Greatness* và Bình Thường Hóa Sự Đổi Mới-*Normalizing Innovation* trong Đào Tạo Giáo Viên-*Teacher Education*) của DeKalb là một cách tiếp cận mang tính chuyển đổi, đem đến một lộ trình thay thế và hiệu quả cao để lấy chứng chỉ giáo viên. Nhằm mục đích chuẩn bị một làn sóng mới gồm các nhà giáo dục chất lượng cao và tận tâm, chương trình IGNITE tạo ra một con đường khả thi để tiếp cận lớp học cho những cá nhân đam mê đang tìm cách định hình tương lai của giáo dục. Chương trình cũng thể hiện cam kết của DCSD đối với các chiến lược đổi mới nhằm giải quyết những thách thức giáo dục quan trọng bằng cách phát triển thế hệ các nhà giáo xuất sắc kế tiếp.

Trang web mới ra mắt, có sẵn tại <https://www.dekalbschoolsga.org/ignite/>, đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Trong buổi ra mắt thử nghiệm không được quảng cáo của chương trình vào cuối tuần này, hơn 400 cá nhân đã bày tỏ sự quan tâm.

**Sẽ chỉ có 50 suất được cung cấp trong khóa học ban đầu dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.** Các ứng viên sẽ được lựa chọn thông qua một quá trình tuyển chọn cạnh tranh. Một khóa mới được thiết lập để bắt đầu sáu tháng một lần, bắt đầu từ tháng 6 năm 2024.

Các ứng viên tiềm năng dành cho chương trình IGNITE phải có bằng cử nhân trong lĩnh vực không thuộc giáo dục với điểm trung bình GPA tối thiểu là 2,5 từ một trường cao đẳng/đại học được công nhận. Sau khi hoàn thành chương trình, các nhà giáo dục đã tốt nghiệp cam kết giảng dạy tại DCSD trong 5 năm. Một số lợi ích chính của chương trình IGNITE bao gồm:

- Về Giáo Dục và Đào Tạo:** Các ứng viên sẽ nhận được bằng thạc sĩ không mất phí và được đào tạo chuyên sâu mà không phải tự trả thêm chi phí nào.
- Về Hỗ Trợ Tài Chính:** Một khoản trợ cấp sinh hoạt \$30.000 được cấp trong năm đào tạo.
- Về Đảm Bảo Việc Làm:** Các ứng viên thành công được đảm bảo một công việc giảng dạy tại DCSD với mức lương khởi điểm ít nhất là \$57.000.

Để biết chi tiết về chương trình IGNITE và đăng ký, hãy truy cập: <https://www.dekalbschoolsga.org/ignite/>

Để xem tầm nhìn của Tiến Sĩ Horton về chương trình IGNITE tại: <https://www.youtube.com/watch?v=4ukD0BCqxc>

XXX